



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
1 กันยายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กัญชา</p> <p>นโยบายกัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, ข่าวสด, เดลินิวส์, hfocus, ch3plus, INN, ch7, thereporter, thejournalistclub, mcot, souhitalk, news1live) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึงนโยบายสาธารณสุขที่อยากให้ รมว.สร.คนใหม่สานต่อว่า มั่นใจแต่ละท่านมีนโยบายที่มีประโยชน์อยู่แล้วและไม่ก่อผลเสีย จากการติดตามข่าว รมว.ท่านใหม่เป็นแพทย์ จะยังมีการประสานงาน สานต่อระหว่างข้าราชการประจำกับตัวรัฐมนตรีอย่างราบรื่นเพราะเคยอยู่ที่นี้มาก่อน ส่วนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ยังคงอยู่ในนโยบายชุดใหม่ แต่เรื่องปลดล็อกก่อนหน้านี้ต้องหารือร่วมกัน ย้ำ ไม่มีคำว่ากัญชาเสรี มีแต่กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลขอเสนอว่า ทางที่ดีที่สุดควรมีกฎหมายในการควบคุม ส่วนจะนำกลับมาเป็นยาเสพติดหรือไม่ เป็นเรื่องของนโยบาย และไม่ใช่ สร. เท่านั้น ต้องมีกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหารือกันด้วย</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>การกล่าวอวดตำแหน่ง รมว.สร. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (innews, newstv) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สร. กล่าวเนื่องในโอกาสอวดตำแหน่ง รมว.สร. ระบบสาธารณสุขของไทยมีความเข้มแข็งอย่างมาก ขอขอบคุณคนไทยและบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ทำให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลก และในอนาคตกำลังยกระดับการบริการต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการมะเร็งรักษาทุกที่ ฟอกไตฟรี หรือการเทคโนโลยีเทเลเมดิซีนพัฒนาการรักษาพยาบาล และมีเครือข่าย อสม. ทำหน้าที่คัดกรองสุขภาพ เพื่อให้การดูแลประชาชนเข้าถึงทุกพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเดียวคือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของคนไทยยั่งยืนแข็งแรง</p>	
<p>เห็นชอบให้ อปท.จัดซื้อวัคซีนไขหวัดใหญ่ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, ผจก., headtopics, thebangkokinsight, pptv, sondhitalk, ch3plus, hfocus, mcot) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เผยที่ประชุมคกก.วัคซีนแห่งชาติ ได้มีมติ 1.ตั้งคณะกรรมการพิจารณาสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2.เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดหาวัคซีนโดย อปท. โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง และมอบหมายสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และกรม คร.เป็นผู้ประสานการดำเนินงาน ทั้งนี้ ในรายละเอียดยังต้องหารือต่อไป และ 3.เร่งรัดการจัดหาและฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกในร.หญิงชั้น ป.5 - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หากอปท.จัดหาวัคซีน จะช่วยให้มีวัคซีนครอบคลุมประชาชนกลุ่มต่างๆ มากขึ้น เพราะบางพื้นที่อาจมีกลุ่มเสี่ยงนอกเหนือจากกลุ่มเสี่ยงที่ สร.กำหนดไว้ เช่น ค่ายทหาร เรือนจำ เป็นต้น ส่วนข้อกังวลศักยภาพ อปท.บางพื้นที่ไม่เท่ากัน อาจมีวิธีบริหารจัดการต่อไป แต่เบื้องต้นมีวัคซีนพื้นฐานให้กับกลุ่มเสี่ยงอยู่ ทั้งนี้ อปท.จะเริ่มดำเนินการจัดหาวัคซีนไขหวัดใหญ่ได้ในปีงบประมาณ 2567 นำร่องในจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพฯ ก่อน</p>	
<p>นโยบาย SECA สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., hfocus, fm91bkk, vnexplorer, thansettakij, thebangkokinsight, thereporters, mekhanews) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. เผยหน่วยงานในสังกัดติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้ว 508 แห่ง รวม 47,053 กิโลวัตต์ ประหยัดค่าไฟ 243 ล้านบาทต่อปี ลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 26,775 tonCO2/ปี เตรียมประกาศนโยบาย SECA ปี 2567 เดินหน้าติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ครบ 1,855 แห่ง ลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 20 เริ่มใช้รถพลังงานไฟฟ้า ปรับปรุงอาคารเป็นแบบอนุรักษ์พลังงาน เพิ่มพื้นที่สีเขียวร้อยละ 25 ของพื้นที่ว่าง เน้นการแพทย์ทางไกล ลดจำนวนผู้ป่วยนอก และเพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอย</p>	
<p>MOU ติดตั้ง Solar Rooftop สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, บ้านเมือง, thansettakij, mcot, js100) - นพ.สุรธรณชัย วัฒนานัยเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย กรมอนามัย ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง สร้าง Solar Rooftop เสริมอาคารกรมอนามัยประหยัดพลังงาน พร้อมเป็นหน่วยงานราชการที่ใช้พลังงานทางเลือก ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โลกร้อน พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยเรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้า และพลังงานทางเลือกฯ ระหว่างกรมอนามัยและการไฟฟ้านครหลวง</p>	
<p>คลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาพ ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, Radio-สวท., thereporters, ChiangmaiNews, hfocus) - นพ.สุวรรณหทัย วัฒนาชัยเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาพ (Lifestyle Medicine and Wellness) ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กรมอนามัย เขตบางเขน กทม. เป็นคลินิกเชิงรุกที่ช่วยประเมินสุขภาพของประชาชนเขตเมือง ให้บริการตรวจสุขภาพ ค้นหาปัจจัยเสี่ยงโรค ช่วยให้ผู้ใช้บริการในเมืองมีตัวเลือกและปรับวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น</p>	-
<p>การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาเครือข่าย “วิถีข้าง วิถีธรรมชาติ วิถีสมุนไพร” สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักงานกรมประชาสัมพันธ์ - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาเครือข่าย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย “วิถีข้าง วิถีธรรมชาติ วิถีสมุนไพร” ได้ประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจำลอง Model การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2 วัน 1 คืน ซึ่งมีมิติด้านสุขภาพของ Wellness ทั้ง 8 มิติ และ จ.ลำปางเป็นจังหวัดแรกในการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเกี่ยวกับข้างด้วยสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่น กำหนดให้ผู้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนสู่การยกระดับ Model การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อไป</p>	-
<p>ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, คมชัดลึก, headtopics, thailandplus) - นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. เผย ออย. จัดประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ Digital X Innovation : 5s Key to Success เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริมการปฏิบัติงานเชิงรุก เสริมสร้างแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการนำเสนอผลงานวิชาการความก้าวหน้าเกี่ยวกับการวิจัยในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อมมอบรางวัลเครือข่าย คบส. ดีเด่น จำนวน 54 รางวัล</p>	-
<p>อย.เตือนห้ามใช้หลอดเก็บเลือดไปบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, Radio-สวท., MCOT NEWS FM 100.5, ทิวช่อง 5, MCOT, ผจก., สยามรัฐ, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ) - ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีที่มีภาพปรากฏทางสื่อออนไลน์ว่า มีร้านค้าใกล้โรงเรียนนำหลอดเก็บเลือดมาใส่ในสีชมพู เพื่อจำหน่ายเป็นกล่องสุ่มให้เด็กรับประทานเป็นขนม เตือนอย่านำหลอดเก็บเลือดมาใช้บรรจุอาหารหรือเครื่องดื่มในทุกกรณี เสี่ยงได้รับอันตรายจากสารเคมีที่เคลือบภายในหลอดเพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด ส่วนการนำหลอดเก็บเลือดที่เคยใช้งานแล้วมาทำความสะอาดก็ยังคงมีสารเคมีตกค้างอยู่</p>	-
<p>การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., newtv) - นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เกิดจาก 2 สาเหตุหลัก ได้แก่ 1.อุบัติเหตุระหว่างการเล่น 2.การใช้งานหรือการบาดเจ็บเล็กน้อยของส่วนเดิมซ้ำ ๆ สำหรับการรักษาเบื้องต้น คือ หลีกเลี่ยงการขยับหรือลงน้ำหนักส่วนที่บาดเจ็บ ประคบเย็นส่วนที่บาดเจ็บด้วยน้ำแข็งหรือเจลเย็น พันผ้ายึดเอาไว้ตรงที่บาดเจ็บ หากอาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ เพื่อประเมินอาการและวางแผนการรักษาต่อไป</p>	-
<p>สถานการณ์ไข้เลือดออก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, TNNthailand, TrueID) - นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.เชียงใหม่ ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่โรคระบาดไข้เลือดออก” อำเภอที่มีผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ แม่สาย ฝาง ไชยปราการ และแมริม ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงและเสียชีวิตได้ง่าย ได้ขอความร่วมมือประชาชนหมั่นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ดีที่สุด ให้ อสม.สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ผู้ป่วยไข้เลือดออกมีแนวโน้มลดลง</p>	-
<p>จม.เปิดผนึกถึง รมว.สธ.คนใหม่ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เพจนิธิพัฒน์ เจียรกุล - รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ม.มหิดล โพสต์ จม.เปิดผนึกถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง รมว.สธ. ระบุเห็นชอบด้วยกับนโยบาย 30 บาท (บัตรทอง) แต่ระยะหลังถูกฝ่ายการเมืองเข้าแทรก ทำให้นโยบายประชานิยมเข้ามานำหน้าหัวใจหลักของความเสมอภาค จึงอยากเห็น สธ.เป็นผู้ชี้แจงสั่งคม เพื่อขับเคลื่อนการมีระบบประกันสุขภาพเดียวให้ประชาชนไทยทุกคนอย่างเสมอภาค หรือรวมกองทุน 30 บาท กองทุนสวัสดิการข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม เข้าด้วยกันและ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บริหารอย่างโปร่งใส ยึดโยงกับผลประโยชน์ประชาชน อย่างมีสำนึกในการใช้ทรัพยากรสุขภาพสมเหตุสมผล ตามหลักวิชาการ และหลักความเท่าเทียม พร้อมฝาก 3 เรื่อง คือ 1.เร่งรัดปฏิรูประบบควบคุมวัคซีนโรคแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ 2.แสดงบทบาทการผู้นำการควบคุมสารพิษและมลพิษในอากาศ และ 3.แสดงจุดยืนนโยบายสุราเสรี</p>	
<p>สทน.พร้อมตรวจวิเคราะห์ ปริมาณรังสี ในอาหารทะเลนำเข้าจากญี่ปุ่น สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ไทยรัฐ) -รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผอ.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ได้สั่งการให้ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี เตรียมความพร้อม เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารกัมมันตรังสีที่อาจปนเปื้อนมาในอาหารทะเล และถูกนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สทน. สามารถตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน ไอโอดีน-131 ซีเซียม-134 และ ซีเซียม-137 ในอาหารได้ ส่วนคาร์บอน-14 สามารถตรวจได้ในห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ และเตรียมในตัวอย่างน้ำชนิดต่างๆ สามารถตรวจได้ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี ผู้ประกอบการที่นำเข้าอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น สามารถส่งตัวอย่างสินค้าที่นำเข้า มาตรวจปริมาณสารกัมมันตรังสีที่ห้องปฏิบัติการของ สทน. ซึ่งหากตรวจสอบแล้วไม่พบการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี สทน.จะรายงานผลการวิเคราะห์ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC17025 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ส่วนผู้ประกอบการใดต้องการนำสินค้าตรวจวัดปริมาณรังสี พร้อมออกไปรับรองเพื่อการส่งออก ก็สามารถขอรับบริการได้เช่นกัน</p>	-